



PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP (còn gọi là Pháp Luân Công), là một môn tập luyện có lợi ích cho sức khỏe và tinh thần. Được khai sáng bởi ông Lý Hồng Chí, môn tập này gồm năm bài công pháp nhẹ nhàng, trong đó có một bài tĩnh công, cùng với việc các học viên nỗ lực thuận theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ ngay trong cuộc sống hàng ngày. Pháp Luân Công không chỉ đem lại lợi ích về sức khỏe và đời sống cho người tập, mà những người khác cũng được hưởng lợi.

Xuất phát từ Trung Quốc năm 1992, đến nay Pháp Luân Công đã có mặt trên khắp thế giới với học viên từ đủ mọi quốc gia, sắc tộc, cũng như các thành phần xã hội. Đối mặt với cuộc đàn áp tà ác của Đảng cộng sản Trung Quốc, học viên Pháp Luân Công càng thể hiện sức mạnh tinh thần hơn nữa qua việc phản bức hại bằng con đường nêu cao đạo lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Minh Huệ Net là nguồn thông tin nguyên bản nhất về thực hành Pháp Luân Công và cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, cũng như cung cấp thông tin kịp thời về tin tức các hoạt động và sự kiện liên quan đến Pháp Luân Công ở Trung Quốc cũng như ở hơn 100 quốc gia trên thế giới nơi Pháp Luân Công đang được tập luyện. Minh Huệ Net đăng tải bài chia sẻ về trải nghiệm và nhận thức của chính các học viên, vốn là những người đóng góp phần lớn bài cho trang web.

Tiết mục của Pháp Luân Công đoạt giải Trang phục đẹp nhất trong “Ngày Australia”

Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Úc



Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trên con thuyền

Một người dân địa phương nói: “Tôi xem con thuyền của các bạn hàng năm. Nó rất đẹp! Tôi vẫn nhớ năm ngoái các bạn đã thiết kế con

[MINH HUỆ] Tiết mục của Pháp Luân Công đã đoạt giải Trang phục đẹp nhất trong lễ diễu hành “Ngày Australia” ở Adelaide vào ngày 26 tháng 01 năm 2014. “Ngày Australia” là một ngày lễ quốc gia nhằm đánh dấu kỷ niệm sự xuất hiện của Hạm đội Đầu tiên của tàu Anh đến Úc vào năm 1788.

Hoa mạn là chủ đề cho con thuyền của năm nay. Hoa mạn nở trong cái lạnh buốt của mùa đông là một phép ẩn dụ cho tinh thần dũng cảm và sự kiên định của các học viên Pháp Luân Công khi đối mặt với cuộc bức hại vô cùng khắc nghiệt mà họ phải chịu đựng ở Trung Quốc ngày nay.

Những bông hoa mạn làm thủ công trông rất bắt mắt. Nhiều người xem đã chụp ảnh và vỗ tay ủng hộ khi đoàn của Pháp Luân Công đi qua.

thuyền với rất nhiều hoa sen.”

Hai thanh niên người Trung Quốc nói: “Chúng tôi cũng muốn tu luyện Pháp Luân Công!”

Một cặp vợ chồng trẻ người Trung Quốc tự hào nói với con mình: “Đây là văn hóa Trung Quốc đích thực của chúng ta. Đây là người Trung Quốc! Đây là Pháp Luân Đại Pháp!”

Ông Lý đến từ Trung Quốc chia sẻ rằng ông nhận ra đám đông ồn ào xung quanh ông đột nhiên yên lặng khi đoàn của Pháp Luân Công đi ngang qua. Ông tiếp tục nhận xét về biểu hiện ôn hòa trên khuôn mặt của các học viên: “Nụ cười của họ giống như những bông hoa mạn nở trước mắt tôi. Ánh mắt họ tỏa sáng với trí tuệ và lòng tốt.” Ông Lý cũng nói rằng tiết mục của Pháp Luân Công có một sự rung cảm rất tích cực. ◇

Bờ biển Vàng, Úc: Pháp Luân Đại Pháp được chào đón tại Hội chợ Sức khỏe

Bài viết của Trần Tân Ninh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ] Hội chợ Sức khỏe Harmony Soul (Tâm hồn Hải hòa) thường niên đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Bờ biển Vàng từ ngày 31 tháng 01 đến 02 tháng 02 năm 2014, thu hút được hơn 6.000 khách tham quan. Các học viên Pháp Luân Công địa phương một lần nữa lại được mời đến tham gia sự kiện này.



Khách tham quan tìm hiểu về Pháp Luân Công tại Hội chợ Sức khỏe Harmony Soul ở Queensland, Úc

Nhiều khách tham quan đã dừng chân tại quầy Pháp Luân Đại Pháp. Một số muốn học môn tu luyện này, một số khác thì thích không khí và trường năng lượng mà họ cảm nhận được gần quầy Pháp Luân Đại Pháp, và một số muốn biết thêm về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

(Còn nữa...trang 02)

Umeå, Thụy Điển: Giới thiệu Pháp Luân Công tại “Thủ đô Văn hóa châu Âu năm 2014”

Bài viết của một học viên ở Thụy Điển

[MÌNH HUỆ] Umeå, một thành phố ở phía Bắc Thụy Điển, đã được chính thức bầu chọn là “Thủ đô Văn hóa châu Âu năm 2014” vào ngày 01 tháng 02. Khoảng 80 đến 100 nghìn người đã tham gia vào lễ kỷ niệm ba ngày đánh dấu danh hiệu vinh dự này. Các học viên Pháp Luân Công địa phương đã tận dụng cơ hội này để nâng cao nhận thức về môn tu luyện.

Lễ kỷ niệm của thành phố tập trung vào giới thiệu nền văn hóa Sami của dân tộc địa phương, cũng như nền văn hóa Trung Quốc. Công chúa Victoria của Thụy Điển, Bộ trưởng Bộ Văn hóa

Thụy Điển, và các chức sắc khác của châu Âu đã tham dự sự kiện này.

Tại lễ khai mạc, ban tổ chức sự kiện đã đề nghị các học viên địa phương giới thiệu Pháp Luân Công trên sân khấu ngoài trời. Trong khi màn giới thiệu dự kiến chỉ diễn ra trong năm phút, khán giả và người điều phối đã bày tỏ mong muốn được học các bài công pháp Pháp Luân Công ngay tại chỗ, và một học viên đã đứng trên sân khấu dạy họ bài công pháp thứ nhất.

Các học viên cũng được mời đến giới thiệu Pháp Luân Công tại một thư viện địa phương. Một số người tham dự đã để lại thông tin liên lạc của họ để họ



Mọi người học bài công pháp thứ nhất

có thể học môn tập vào ngày hôm sau.

Một số người đã học các bài công pháp ngay tại chỗ.

Một nhân viên thư viện đã chăm chú theo dõi phần biểu diễn các bài công pháp và nói: “Tôi đã mong muốn được học môn này từ lâu.”◇

Bờ biển Vàng, Úc: Pháp Luân Đại Pháp được chào đón...

(Tiếp theo...trang 01)

Một cô gái đến từ Estonia chưa từng nghe về Pháp Luân Đại Pháp trước đây đã vô cùng hài lòng khi tìm được nó và có dịp trò chuyện cùng với các học viên. Cô muốn tìm hiểu thêm và nói: “Tôi phải về nhà ngay để xem trang web của Pháp Luân Đại Pháp.”

Michelle đã đứng phía trước quầy Pháp Luân Đại Pháp một cách hoài nghi và nói: “Tôi không thể tin nổi điều mình nhìn thấy – Tôi đã tìm thấy bạn! Tôi cảm thấy vô cùng phấn khích!” Cô kể với một học viên rằng cô đã đọc một cuốn sách được viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp trong một hiệu sách cũ và đã bị sốc khi biết về cuộc đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc. Sau một hồi nói chuyện với các học viên, cô muốn bắt đầu đọc những cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp và học môn tu luyện này.

Một người đàn ông Tây Tạng đã nói chuyện với các học viên. Ông tôn trọng Pháp Luân Đại Pháp và các học viên vì những nỗ lực không ngừng của họ trong việc giảng rõ sự thật về cuộc đàn áp từ năm này qua năm khác trong hoàn cảnh hiện nay ở Trung Quốc. Ông rất ngưỡng mộ sự phó xuất vô tư vô ngã của các học viên.◇

Malaysia: Các học viên Pháp Luân Công tổ chức ba cuộc diễu hành mừng Tết Nguyên Đán trong cùng một ngày

Bài viết của một học viên ở Malaysia

[MÌNH HUỆ] Các học viên Pháp Luân Công ở Malaysia đã tổ chức diễu hành mừng Tết Nguyên Đán ở các thành phố Bahau, Segamat và Jementah vào ngày 03 tháng 02 năm 2014. Họ đã cùng người dân địa phương chào mừng năm con Ngựa và hồng truyền về đẹp của Đại Pháp.

Khâu Quan Anh, một công dân địa phương, nói: “Cuộc diễu hành cho tôi cảm thấy một bầu không khí dễ chịu trong dịp Tết cổ truyền. Tôi từng được xem múa lân và múa rồng trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên xem diễu hành. Âm nhạc này cho mọi người một cảm giác hân hoan. Có rất nhiều người tham gia cuộc diễu hành. Nó thật tuyệt!”

Bà Lâm Dục Trinh, một cựu y tá nha khoa, cho biết đây là lần đầu tiên

bà được tận mắt xem một cuộc diễu hành như vậy. Bà cho biết rằng bà cảm thấy may mắn khi được biết đến Pháp Luân Công, vì bà rất quan tâm đến khí công. Bà mong rằng các học viên có thể tổ chức một lớp dạy các bài công pháp trong thành phố.

Ông Dương Trường Tân, một nhiếp ảnh gia, đã cảm thấy rất bình an và tĩnh lặng sau khi xem cuộc diễu hành. Ông cho biết: “Chỉ các bạn [những học viên Pháp Luân Công] mới có thể gìn giữ văn hoá của chúng ta.” Ông nói rằng ông đã biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc từ báo cáo của các phương tiện truyền thông, nhưng cũng vẫn bị sốc khi biết về hành động cưỡng bức mô cướp nội tạng. Ông nói rằng ông sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này trên mạng.◇



Các học viên Pháp Luân Công được những người dân địa phương ở Jementah chào đón



Đoàn diễu hành của Pháp Luân Công ở Bahau

Một chính phủ âm mưu dàn dựng trò lừa bịp “tự thiêu”

Bài viết của Diệu Huyền

[MINH HUỆ] Tôi công tác trong một cơ quan nhà nước trực thuộc tỉnh. Năm 2001, trong khi đang đi đón năm mới tại nơi chồng tôi công tác, tôi nhận được điện thoại của lãnh đạo đơn vị với giọng điệu rất nghiêm trọng, yêu cầu tôi ngay sau kỳ nghỉ Tết phải lập tức quay trở về, có vấn đề quan trọng cần cho tôi xem. Sau khi trở về, tôi đến văn phòng gặp lãnh đạo. Ông ấy lấy ra một cuốn sổ và nói là chỉ truyền miệng thôi chứ không hề có văn bản. Ông ấy nói cuối năm ngoái ở Bắc Kinh xảy ra một vụ tự thiêu, các nhân viên trong cơ quan không ai được đến Bắc Kinh nhất là đến gần Thiên An Môn, để tránh bị quay phim chụp ảnh, lúc đó ông ấy cũng không giải thích rõ ràng. Tôi nói: “Chỉ đến đó chơi chụp ảnh thì có vấn đề gì? Có phải tôi đến đó để tự thiêu đâu.” Lãnh đạo sa sầm mặt mày nói: “Trong sự kiện ngày 4 tháng 6 (*) chẳng phải những ai bị quay phim chụp ảnh mà không giải thích được rõ ràng đều bị liên lụy hay sao? Nếu chị có dự định gì thì cũng nên tránh xa những sự việc như thế này, chẳng những thiệt vào thân mà còn gây phiền phức cho đơn vị công tác”. Tôi đành gật đầu đầy nghi hoặc.

Sau đó tôi lại phải xem chương trình “Phòng vấn tiêu điểm” của ngày hôm đó. Lần đầu tiên màn kịch tự thiêu được phát sóng, tôi đã nhìn thấy rõ cảnh sát vũ trang lòi từ trong đồng tuyết ra một bình cứu hỏa, rõ ràng là đã được sắp đặt từ trước. Những điểm sơ hở khác thì miễn bàn vì có quá nhiều, rõ ràng là giả tạo, tôi vừa xem vừa rút nước mắt, trong lòng thầm nghĩ sao mình lại sinh ra ở một đất nước như thế này, đây là đất nước kiểu gì vậy?

Ngày thứ hai đi làm, tôi gặp ông Lâm ở hành lang, ông ấy là một người sống cùng khu nhà với tôi. Ông Lâm hạ thấp giọng nói với tôi: “Chương trình ‘Phòng vấn tiêu điểm’ tối hôm qua vừa xem qua đã biết là giả, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) quá

bại hoại rồi”. Tôi cười khen ông ấy thật thông minh, hỏi ông ấy làm sao mà nhận ra được, ông ấy nói: “Mọi người đều nói là giả, có quá nhiều sơ hở kể ra không hết.”

Khi đến cơ quan thì Tiểu Long ngồi đối diện với tôi đã đến trước rồi. Tiểu Long nói với tôi rằng màn “tự thiêu” tối hôm qua là giả. Tôi hỏi sao cậu ấy nhận ra được. Cậu ấy là người yêu thích nhiếp ảnh cho nên rất am hiểu các kỹ thuật nhiếp ảnh. Cậu ấy nói: “Có rất nhiều cảnh quay từ góc độ cao, nhìn từ góc độ nhiếp ảnh mà nói, nếu không phải có sự chuẩn bị từ trước thì sao có thể kịp quay được những cảnh đó ngay khi sự việc đang diễn ra?” Phóng viên nước ngoài càng không thể trèo lên cao đặt máy quay, rồi lại chạy xung quanh để quay được những cảnh như vậy.

Câu chuyện đã qua 13 năm, trong suốt thời gian đó, tôi đã trải qua nhiều lần bị tra hỏi phi pháp, bị bắt vào trung tâm tẩy não, trại giam và bị kết án tù. Ngoài một số kẻ xấu bị lợi dụng làm cho mờ mắt, hầu hết đồng nghiệp trong cơ quan đều nói tôi là người tốt.

Khi xảy ra sự kiện “Tự thiêu” tôi mới luyện công không được bao lâu, nhưng sự kiện này đã khiến tôi nhận ra được sự vĩ đại của Pháp Luân Công. Chỉ có điều hoàn mỹ như vậy mới khiến ĐCSTQ phải bịa ra những lý do giả tạo để công kích, vì đây chính là Phật Pháp. Xã hội này ai ai cũng đều có khiếm khuyết rất dễ tìm ra, nếu Pháp Luân Công không tốt thực sự thì cần gì phải dựng nên một màn kịch bịa đặt trắng trợn đến như vậy.

Giờ đây vẫn có người tin vụ “Tự thiêu” là sự thật, đúng là ngốc hết chỗ nói. Tôi thật chỉ muốn túm lấy đầu người đó mà lắc, có phải là anh đã uống say quá rồi không, mau tỉnh lại đi chứ.

(*) Sự kiện ngày 4 tháng 6: Ngày diễn ra vụ thảm sát sinh viên ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989. ◇

Đài phát thanh Ba Lan đưa tin về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ba Lan

[MINH HUỆ] Vào ngày 24 và 25 tháng 01 năm 2014, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ba Lan đã đi đến thành phố cổ Torun, quê hương của nhà thiên văn học nổi tiếng Copernicus, để tổ chức một chiến dịch ký tên kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng của các học viên Đại Pháp bị bức hại và những tù nhân lương tâm khác ở Trung Quốc.



Phóng viên của PIK, một đài phát thanh ở Ba Lan, phỏng vấn một học viên Pháp Luân Đại Pháp

Mặc dù nhiệt độ là -15 độ, sau khi các học viên dựng các biểu ngữ thông tin của họ trên Quảng trường thành phố cổ, nhiều người đã tập trung để đọc thông tin và nói chuyện với các học viên.

Đài phát thanh địa phương PiK đã đưa tin về sự kiện này. Đài phát thanh nói rằng Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một môn tu luyện truyền thống có nguồn gốc ở Trung Quốc, nhưng Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại tàn bạo môn tu luyện từ năm 1999. ĐCSTQ thậm chí còn đi xa hơn khi vận hành hoạt động kinh doanh béo bở bằng việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để bán trong các ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng. Đài phát thanh đã kêu gọi người dân Torun đến Quảng trường thành phố cổ ký tên thỉnh nguyện để gửi cho Ủy ban Liên Hợp Quốc về Nhân quyền.

Các đài phát thanh khác cũng đăng tải thông điệp này và nhiều người đã đến quảng trường để tham gia chiến dịch ký tên thỉnh nguyện sau khi nghe tin tức. Một người đàn ông trung niên đã ký tên và nói: “Nhân loại phải hiểu rằng con người không thể thù địch với Thần.” ◇

Phó chủ tịch Nghị viện châu Âu coi cuộc bức hại như tội diệt chủng và đề nghị đưa những thủ phạm ra Tòa án Hình sự Quốc tế

[MINH HUỆ] Ông Edward McMillan-Scott, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu về Dân chủ và Nhân quyền, đã công bố nhận định của mình trên Thời báo Đại Kỷ Nguyên vào ngày 27 tháng 01, ngày mà hàng năm Liên Hợp Quốc dành để tưởng nhớ Nạn diệt chủng (Holocaust).

Trong bài báo, ông McMillan-Scott nhắc nhở độc giả nghĩ về tình hình ở Trung Quốc ngày nay khi tưởng nhớ tới Nạn diệt chủng. Ông coi cuộc bức hại Pháp Luân Công như một cuộc diệt chủng nhằm dập tắt những người thực hành nó, và đề xuất thành lập một danh sách quốc tế cho thủ tục tố tụng của tòa án tội phạm quốc tế trong tương lai.

Năm cũ đã kết thúc với một loạt sự kiện quan trọng liên quan đến động lực toàn cầu chống lại nạn cưỡng bức mô cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc.

Nghị viện Châu Âu đã thông qua một nghị quyết vào ngày 12 tháng 12 năm 2013, lên án hệ thống mô cướp nội tạng



Ông Edward McMillan-Scott, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu về Dân chủ và Nhân quyền

được nhà nước hậu thuẫn từ các tù nhân lương tâm không tự nguyện, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công.

Ở Hoa Kỳ, Tiểu ban Châu Á của Ủy ban Ngoại giao đã thông qua một nghị quyết tương tự, bước tiếp theo là vượt qua ủy ban cao nhất trước khi đạt đến sàn biểu quyết chung.

Một chiến dịch toàn cầu của Hiệp hội Bác sĩ Chống Mô cướp Nội tạng (DAFOH) đã thu thập được 1,5 triệu chữ ký để gửi lên Ủy ban Liên Hợp Quốc về Nhân quyền (UNCHR).

Ông McMillan-Scott gọi sự kiện này là “chấm dứt sự khủng hoảng tín nhiệm

về tội diệt chủng đối với các tù nhân bị lựa chọn và giết hại, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công, để lấy đi các bộ phận cơ thể”. Ông cũng làm một sự so sánh giữa việc không một ai tin vào sự tồn tại của trại tử thần Đức quốc xã với việc ban đầu không một ai tin vào những tội ác diệt chủng của chính quyền Trung Quốc và tội ác mô cướp nội tạng chống lại Pháp Luân Công.

Ngay sau khi tin tức về mô cướp nội tạng được đưa ra vào năm 2006, ông McMillan-Scott đã tới Trung Quốc để tiến hành cuộc điều tra riêng của mình. Ông đã kết luận điều này tại cuộc họp báo ở Nghị viện châu Âu vào ngày 11 tháng 12: “Sự thật khủng khiếp là những cuộc điều tra sau đó, bao gồm cả nhân tôi, từng cho rằng kinh doanh cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc gần như hoàn toàn phụ thuộc vào việc lấy đi nội tạng của những tù nhân mới chết. Điều này đã được chính quyền Trung Quốc thừa nhận.” ◇

Luật sư kêu gọi trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tại trung tâm tẩy não Thanh Long Sơn

Bài viết của một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ] Vợ chồng ông Thạch Mạnh Xương và bà Hàn Thục Quyên hiện đang bị giam giữ tại trung tâm tẩy não Thanh Long Sơn. Thân nhân của họ và bốn luật sư được thuê đại diện cho các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp tại các trung tâm tẩy não, đã đến đó vào ngày 14 tháng 11 năm 2013, kêu gọi trả tự do cho mỗi học viên. Tuy nhiên, các quan chức tại trung tâm tẩy não từ chối gặp, họ đã khóa cửa trước và tắt tất cả các đèn.

Luật sư kêu gọi trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công

Ông Đường Cát Điền, Giang Thiên Dũng, Lương Tiểu Quân và Vương Thành được thuê vì các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tại trung tâm tẩy não Thanh Long Sơn. Họ đã đến trung tâm tẩy não với người thân của ông Thạch và bà Hàn

lúc 3 giờ chiều ngày 14 tháng 11 năm 2013, nhân viên bảo vệ đã không chịu mở cửa cho họ vào bên trong.

Phương Diệu Xuân, giám đốc trung tâm tẩy não, đã gọi điện thoại cho Phòng Công an Nông trường Thanh Long Sơn, và 4 nhân viên cảnh sát, gồm có Lý Quốc Giang đã xuất hiện. Một viên chức trẻ đeo kính ghi hình lại toàn bộ khung cảnh.

Các luật sư nói với các viên chức về những người dân vô tội bị giam giữ tại trung tâm tẩy não và họ có ý định báo cáo với cảnh sát. Nhưng cảnh sát vẫn cố bắt các luật sư với lý do là “cản trở thi hành công vụ”. Các luật sư đã phản đối sự buộc tội này là không có hiệu lực.

Trong thời gian đó, giám đốc Phương đã gọi cho các quan chức khác nhiều lần và nói với họ hãy làm điều gì đó để các luật sư này rời đi. Cảnh sát đã cố gắng bắt các luật sư đi đến đồn cảnh sát với họ để báo cáo trường hợp này, nhưng các luật sư nói: “Chúng tôi đã báo cáo đến các anh về việc những người dân vô tội bị giam giữ bất hợp pháp ở đây, và các anh nên điều tra về điều này thay vì cố gắng bắt chúng tôi rời đi.” Cuối cùng cảnh sát đã bỏ cuộc.

Các luật sư bắt đầu lên tiếng kêu gọi: “Phương Diệu Xuân, Đào Hoa, Phương Tú Mai, Kim Ngôn Bằng, Châu Cảnh Phong, tất cả các ông đã phạm tội ác.

Phương Diệu Xuân, ông đã bắt giữ những công dân vô tội mà không hề có thủ tục pháp lý nào và ông sẽ phải đối mặt với một quy trình xử lý kỷ luật nội bộ. Ông có thực sự tin là mình sẽ không phải chịu trách nhiệm bởi địa vị hiện tại của mình? Ông có nghĩ là sẽ không ai biết những gì ông đã làm? Chúng tôi hi vọng ông trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công ngay lập tức; nếu không ông sẽ bị kiện.”

Các luật sư và những người thân tiếp tục lên tiếng kêu gọi cho đến khi trời tối lúc 6 giờ chiều. Sau đó, họ quay trở về Kiến Tam Giang. Việc kháng nghị của các luật sư đã làm chấn động các viên chức, các lính canh và các nhân viên cảnh sát.

Bối cảnh vụ việc

Các quan chức từ Phòng 610 của Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Hắc Long Giang, và Ủy ban Chính trị và Pháp luật của Tổng cục Khai khẩn Nông nghiệp Hắc Long Giang đã thông đồng với nhau trong năm 2010 để thiết lập trung tâm tẩy não Thanh Long Sơn bên trong Cục quản lý trại giam.

63 trường hợp được xác nhận là các học viên đang bị giam giữ tại trung tâm tẩy não. Nhiều người bị giam giữ vẫn đang cố gắng hồi phục lại từ sự tra tấn về thể chất và tinh thần mà họ phải chịu. ◇